

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1678/CT-QLAC
V/v: Chữ viết và đóng dấu
trên hoá đơn

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài
Mã số thuế: 0101640729
Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, Hà Nội

Trả lời công văn số 333/CV-NCTS/TCKTLV ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài về việc đăng ký sử dụng chữ tiếng Việt không dấu trên hoá đơn GTGT, không đóng dấu trên hoá đơn GTGT phát hành. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Tại điểm 4 công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153. Bộ Tài chính đã hướng dẫn về tiêu thức “dấu” trên hoá đơn: “Bộ Tài chính giao Cục thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hoá đơn của doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế thì Cục thuế có văn bản hướng dẫn hoá đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.”

Tại điểm 2 công văn số 4016/BTC-TCT ngày 28/3/2011 của Bộ Tài chính về việc xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn và sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hoá đơn đã hướng dẫn: “...các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng phần mềm kế toán của nước ngoài hoặc mua trong nước có sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán; chữ viết trên hoá đơn là chữ tiếng Việt không dấu việc sửa chữa phần mềm khó thực hiện được thì Bộ Tài chính chấp thuận để các doanh nghiệp được lựa chọn sử dụng chữ viết là chữ tiếng Việt không dấu và dấu phẩy (,), dấu chấm (.) để phân cách chữ số ghi trên hoá đơn như trên hoặc theo hướng dẫn tại Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Dòng tổng tiền thanh toán trên hoá đơn

phải được ghi bằng chữ. Các chữ viết không dấu trên hoá đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hoá đơn ...”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên. Cục thuế TP Hà Nội chấp thuận đề nghị của đơn vị được sử dụng chữ viết trên hoá đơn là chữ tiếng Việt không dấu và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hoá đơn. Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trên hoá đơn Giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001) không nhất thiết phải có phải có dấu của người bán.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo đề Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- P.Ktra thuế số 2
- Lưu: HC, QLAC(3).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Hồ